

2019/2020

ใบสมัครของครัวเรือนโครงการความช่วยเหลือด้าน
การเงินสำหรับนักเรียน



Student Finance Office
Working Family and Student Financial Assistance Agency

(Thai)

"แบบฟอร์มใบสมัครของครัวเรือนโครงการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับนักเรียน" เป็นแบบฟอร์มการสมัครสำหรับครอบครัวเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ครอบครัวที่มีบุตรที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หรือโรงเรียนอนุบาล / ศูนย์ดูแลเด็กเล็กในการสมัครขอรับการช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับนักเรียน

หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์

- (i) ผู้สมัครจะต้องผ่านการตรวจสอบรายได้และทรัพย์สินรวมทั้งต้องเป็นบิดามารดา หรือผู้ปกครอง (ตามกำหนดภายใต้กฎหมายการปกครองผู้เยาว์หมวด 13) ของนักเรียนผู้สมัคร มิฉะนั้น ผู้สมัครจะต้องอธิบายในรายละเอียดพร้อมแสดงหลักฐานยืนยันถึงสาเหตุที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแบบฟอร์มการสมัครได้
- (ii) นักเรียนผู้สมัครจะต้องไม่แต่งงานกับชาวฮ่องกง มีสิทธิในที่พักอาศัย สิทธิในที่ดินหรือได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องให้อยู่ได้โดยปราศจากเงื่อนไขใด ๆ ในการพักอาศัย (นอกเหนือจากข้อจำกัดในการพักอาศัย) ในฮ่องกง ทั้งนี้ นักเรียนผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยวใบอนุญาตเข้าออก วีซ่านักเรียนเท่านั้น หรือผู้ที่อยู่ในความอุปการะของผู้ถือวีซ่านักเรียน / วีซ่านักท่องเที่ยว จะไม่มีสิทธิ์ที่จะสมัครขอรับการช่วยเหลือทางการเงินสำหรับนักเรียน
- (iii) สำหรับนักเรียนผู้สมัครที่จะเข้าเรียนในสถานรับเลี้ยงเด็ก ชั้นอนุบาลต้นและอนุบาลปลายในโรงเรียนอนุบาล (K1 ถึง K3) จะต้อง
 - มีอายุอย่างน้อย 2 ปี 8 เดือน ในวันที่ 31 สิงหาคม 2019 (คือเกิดวันที่หรือก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2016) และ
 - เข้าเรียนในสถานรับเลี้ยงเด็ก ชั้นอนุบาลต้นและอนุบาลปลาย (K1 ถึง K3) ในโรงเรียนอนุบาลที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานการศึกษา (EDB) โดยที่โรงเรียนอนุบาลนั้นจะต้องเป็นโรงเรียนที่ไม่แสวงหากำไร เปิดสอนหลักสูตรที่จนถึงภายใต้แผนการศึกษาในระดับอนุบาล
- (iv) สำหรับนักเรียนผู้สมัครที่เข้าเรียนในศูนย์ดูแลเด็กเล็ก (กลุ่มอายุ 0-2 ขวบ) และศูนย์ดูแลเด็กเล็ก (กลุ่มอายุ 2-3 ขวบ) จะต้อง
 - ได้รับบริการดูแลตลอดทั้งวันในศูนย์ดูแลเด็กเล็ก (สถานรับเลี้ยงเด็กตอนกลางวันหรือเด็กกลุ่มอายุเทียบเท่าเด็กในศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ร่วมกับโรงเรียนอนุบาล) ที่ขึ้นทะเบียนกับ EDB / กรมสวัสดิการสังคม (SWD) และ
 - ผ่านการตรวจสอบรายได้และทรัพย์สิน และการทดสอบ "ความต้องการทางสังคม" ภายในระยะเวลาการประเมินเดียวกันเพื่อให้มีคุณสมบัติพร้อมสำหรับการลดหย่อนค่าเล่าเรียน และ
- (v) โรงเรียนที่นักเรียนผู้สมัครเข้าเรียนอยู่นั้นจะต้องอยู่ในประเภทที่กำหนดตามแผนโครงการดังต่อไปนี้

โครงการช่วยเหลือด้านการเงิน

- โครงการลดหย่อนค่าเล่าเรียนโรงเรียนอนุบาลและศูนย์เด็กเล็ก (KCFR) ให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินในรูปแบบของการลดหย่อนค่าเล่าเรียนบุตรที่เรียนในสถานรับเลี้ยงเด็ก อนุบาลต้นและอนุบาลปลายในโรงเรียน อนุบาล ซึ่งไม่แสวงหากำไรในท้องถิ่นภายใต้แผนการศึกษาในระดับอนุบาล และ/หรือได้รับบริการดูแลตลอดทั้งวันในศูนย์ดูแลเด็กเล็กต่าง ๆ
- ทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสำหรับนักเรียนอนุบาล (Grant-KG) ให้ทุนช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนอนุบาลที่ขาดแคลนซึ่งผ่านการตรวจสอบทรัพย์สินและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การได้รับสิทธิ์ในโครงการ KCFR เพื่อนำไปใช้สำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันเกี่ยวกับการศึกษาที่เกิดขึ้นจากการศึกษาในระดับอนุบาลของนักเรียนภายใต้แผนการศึกษาระดับอนุบาล

- โครงการความช่วยเหลือด้านตำราเรียน (TA) ให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่ขาดแคลนซึ่งศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 / มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนอุดหนุนเงินช่วยเหลือของรัฐบาล และโรงเรียนในท้องถิ่นต่าง ๆ ภายใต้โครงการเงินช่วยเหลือโดยตรง เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านตำราเรียนที่จำเป็น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอื่น ๆ
- โครงการเงินช่วยเหลือค่าเดินทางสำหรับนักเรียน (STS) ให้ความช่วยเหลือเงินค่าเดินทางสำหรับนักเรียน ที่ขาดแคลน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาอย่างเป็นทางการ หรือศึกษาในหลักสูตร ภาคกลางวันแบบเต็มเวลาไปจนถึงระดับอุดมศึกษาในสถาบันที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งเดินทางจากโรงเรียนโดยใช้เวลากินกว่า 10 นาทีและเดินทางไปโรงเรียนโดยรถสาธารณะ
- โครงการเงินช่วยเหลือค่าอินเทอร์เน็ต (SIA) ให้เงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวที่ขาดแคลนซึ่งมีนักเรียนที่กำลัง ศึกษาแบบเต็มเวลา ในระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา หรือเป็นนักเรียนเต็มเวลาที่เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง Yi Jin (DYJ) (รู้จักกันในนาม Yi Jin Diploma (YJD) ก่อนปี 2016) หรือเทียบเท่าในหลักสูตรต่าง ๆ ของสภาการฝึกอบรมอาชีพศึกษา (VTC) สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายด้านอินเทอร์เน็ตในการเรียนผ่านสื่อ e-learning ที่บ้านสำหรับบุตร ครอบครัวที่มีสิทธิ์ จะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตราคงที่เป็นรายครัวเรือน

โดยไม่คำนึงว่าในครอบครัวจะมีจำนวนบุตรกี่คน

ขั้นตอนการสมัคร หากครอบครัวใดมีความประสงค์จะสมัครขอรับการช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับนักเรียนในปีการศึกษา 2019/20 กรุณากรอกแบบฟอร์มใบสมัคร (SFO 106B หรือ SFO 7B) ตามหมายเหตุคำแนะนำเกี่ยวกับแบบฟอร์ม ใบสมัครของครัวเรือน แล้วส่งแบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งเอกสารประกอบอื่น ๆ ที่จำเป็นมายัง SFO โดยตรงทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ แต่ละครอบครัวจะต้องยื่นใบสมัครเพียงใบเดียวเท่านั้น การยื่นใบสมัครหลายใบของผู้สมัครคนเดียวกันจะถือเป็นโมฆะ ขั้นตอนการสมัคร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(i) สำหรับการสมัครขอความช่วยเหลือทางการเงินแก่นักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

เวลา	ขั้นตอน
ภายในหรือก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม 2019	ผู้สมัครจำเป็นต้องส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งแบบฟอร์มเพิ่มเติม (ถ้ามี) และสำเนาเอกสารประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปยัง SFO ทางไปรษณีย์ โดยเจ้าหน้าที่ของตามที่อยู่ที่ได้รับ
สำหรับผู้สมัครที่ได้รับการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือด้านตำราเรียนประจำปี 2018/19	
สิ้นเดือนกรกฎาคม / สิงหาคม 2019	หากผู้สมัครที่ส่งใบสมัครในวันที่หรือก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2019 ได้ให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดพร้อมกับเอกสารประกอบต่าง ๆ แล้ว พร้อมทั้งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การให้สิทธิ์และผ่านการตรวจสอบทรัพย์สินแล้ว ทาง SFO จะออกเงินช่วยเหลือด้านตำราเรียนให้โดยการจ่ายชำระอัตโนมัติให้แก่แก่นักเรียนที่มีสิทธิ์ และเงินช่วยเหลือค่าอินเทอร์เน็ตให้แก่ครอบครัวที่มีสิทธิ์ประมาณสิ้นเดือนกรกฎาคม / สิงหาคม 2019
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2019	สำหรับนักเรียนที่ได้รับการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือด้านตำราเรียนแล้ว ทาง SFO จะทำการคำนวณเงินช่วยเหลือใหม่และกำหนดจำนวนเงินช่วยเหลือที่ผู้สมัครมีสิทธิ์และจ่ายเงินช่วยเหลือจำนวนที่เหลือให้กับผู้สมัคร หรือเรียกคืนค่าใช้จ่ายที่เกินจากผู้สมัครเมื่ออัตราการให้เงินค่าตำราเรียนสำหรับปีการศึกษาใหม่ออกมา (ประมาณเดือนตุลาคม 2019) และได้มีการตรวจสอบข้อมูลโรงเรียนของนักเรียนผู้สมัครกับฐานข้อมูลของ EDB แล้วนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2019
สำหรับผู้สมัครที่ยังไม่ได้รับการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือด้านตำราเรียนประจำปี 2018/19	
สิงหาคม 2019	หากผู้สมัครที่ส่งใบสมัครภายในหรือก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2019 ได้ให้ข้อมูลที่จำเป็นพร้อมทั้งเอกสาร ประกอบทั้งหมดแล้ว ทาง SFO จะออก "ใบแจ้งผล" ใบประกาศรับของสิทธิ์ของนักเรียน (EC) และ "หมายเหตุคำแนะนำการสมัครโครงการความช่วยเหลือทางการเงิน" ให้แก่ผู้สมัครที่มีสิทธิ์นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2019

กันยายน 2019	ผู้สมัครที่ได้รับ EC จะต้องตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวและโครงการต่าง ๆ ที่เลือกสมัครให้เรียบร้อยก่อนพิมพ์ใบ EC โดยผู้สมัครจะต้องส่งใบ EC ฉบับสมบูรณ์ให้กับทางโรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่ ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากเปิดเรียนหรือภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันที่ออกไป EC (แล้วแต่ว่าอันไหนเกิดขึ้นทีหลัง) เพื่อการดำเนินการ ทั้งนี้ โรงเรียนจะรับรองสถานะและการเข้าเรียนของนักเรียนผู้สมัคร จากนั้นจึงส่งใบ EC ให้กับทาง SFO ต่อไป
ตุลาคม 2019 เป็นต้นไป	หลังจากตรวจสอบใบ EC ที่ส่งกลับมา ทาง SFO จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินโดยการจ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่นักเรียนที่ได้รับการยืนยันสิทธิ์ตามโครงการที่ตนได้สมัครไป

*สำหรับผู้สมัครที่มีบุตรสมัครขอรับการช่วยเหลือทางการเงินสำหรับนักเรียนก่อนประถมวัยในปี 2019/20 ในคราวเดียวกัน ทาง SFO จะทำการออก ใบแจ้งผลพร้อมกับ SC ให้แก่ครอบครัวผู้มีสิทธิ์ สำหรับรายละเอียดโปรดดูในขั้นตอนการสมัครสำหรับการสมัครขอความช่วยเหลือทางการเงินแก่นักเรียนก่อนประถมวัย

(ii) สำหรับการสมัครขอรับการช่วยเหลือทางการเงินแก่นักเรียนก่อนประถมวัย

เวลา	ขั้นตอน
สำหรับ ผู้สมัครที่ได้รับการเบิกจ่ายการช่วยเหลือทางการเงินสำหรับนักเรียนก่อนประถมวัยเท่านั้น (ไม่รวมนักเรียนที่กำลังจะเข้าเรียนระดับ P1 ในปีการศึกษา 2019/20) ในปี 2018/19	
ภายในหรือก่อนสิ้นเดือน มิถุนายน 2019	ผู้สมัครจะต้องส่งแบบฟอร์มใบสมัครฉบับสมบูรณ์พร้อมด้วยแบบฟอร์มการประเมิน "ความต้องการทางสังคม" (ถ้ามี) และสำเนาเอกสารประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับ SFO ทางไปรษณีย์โดยเจ้าหน้าที่ตามที่อยู่ที่ได้รับ
สิงหาคม 2019 เป็นต้นไป	ถ้าผู้สมัครที่ส่งใบสมัครในวันที่หรือก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2019 ได้ให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดพร้อมกับเอกสารประกอบต่าง ๆ แล้ว ทาง SFO จะทำการออก "ใบแจ้งผล" พร้อมกับ "ใบรับรองโรงเรียน"(SC) ให้แก่นักเรียนผู้สมัคร ที่มีสิทธิ์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2019 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ใบ SC ที่เกี่ยวข้องนำมาใช้กับนักเรียนผู้สมัครที่กำลังจะย้าย เข้าเรียนไปยังโรงเรียนอื่นในปีการศึกษา 2019/20 เท่านั้น ซึ่งมีชั้นเรียนหรือห้องเรียนที่แตกต่างไปจากฉบับก่อน พิมพ์หรือผู้ที่กำลังจะสมัครขอความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับนักเรียนก่อนประถมวัยเป็นครั้งแรกในกรณีดังกล่าว ผู้สมัครจะต้องส่งใบ SC ให้กับโรงเรียนที่ตนจะเข้าศึกษาสำหรับปี 2019/20 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2019 หรือภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันที่ออกไป SC (แล้วแต่ว่าอันไหนเกิดขึ้นทีหลัง) เพื่อดำเนินการ
สำหรับผู้สมัครที่ยังไม่ได้รับการเบิกจ่ายการช่วยเหลือทางการเงินสำหรับนักเรียนก่อนประถมวัยในปี 2018/19	
กรกฎาคม 2019 เป็นต้นไป	SFO จะแจก "แบบฟอร์มใบสมัครของครัวเรือนโครงการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับนักเรียน" พร้อมกับใบ SC ให้กับผู้สมัครที่สนใจผ่านทางโรงเรียนต่าง ๆ และจะรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2019 โดยผู้สมัครจะต้องส่งคืนแบบฟอร์มใบสมัครฉบับสมบูรณ์ให้กับทาง SFO โดยตรงทางไปรษณีย์โดยเร็วที่สุด และส่งใบ SC ให้กับโรงเรียนที่จะเข้าเรียนสำหรับปี 2019/20 ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2019 เพื่อดำเนินการต่อไป

หมายเหตุ

- (i) ถ้าปัจจุบันทางครอบครัวได้รับการช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมแบบครอบคลุม (CSSA) โดยมีบุตรที่เรียนในโรงเรียนประถมศึกษา และมีวัยศึกษาโรงเรียนอนุบาลและระดับชั้นอื่น ๆ ที่ต่ำกว่า จะต้องสมัครโดยตรงกับ SWD เพื่อขอรับการช่วยเหลือด้านค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการสอบ ค่าตำราเรียนและอุปกรณ์การเรียน ค่าพาหนะ ค่าอินเทอร์เน็ตบ้าน และอื่น ๆ สำหรับปีการศึกษา 2019/20 โดยไม่จำเป็นต้องส่งใบสมัครกับทาง SFO

- (ii) นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2019/20 ผู้สมัครอาจเลือกส่งไปสมัครทางออนไลน์ได้ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (SFO 7B(E)) รวมทั้งเอกสารการสมัครอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ของ SFO (<https://www.wisfaa.gov.hk/sfo/en/forms/form.htm>) เมื่อผู้สมัครได้ส่งแบบฟอร์มการสมัครอิเล็คทรอนิกส์แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องส่งแบบฟอร์มการสมัครในรูปแบบกระดาษให้กับ SFO อีก
- (iii) ภายใต้สถานการณ์ปกติ (ยกเว้นการช่วยเหลือทางการเงินสำหรับนักเรียนก่อนประถมวัย) ทาง SFO จะไม่ยอมรับ "การสมัครของครู/เรียนโครงการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับนักเรียน" ที่ส่งในวันที่หรือหลังวันที่ 1 มีนาคม 2020 ทั้งนี้กำหนดสิ้นสุดการรับสมัครสำหรับโครงการความช่วยเหลือด้านการเงินแต่ละโครงการได้ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้

โครงการความช่วยเหลือ	กำหนดสิ้นสุดการรับสมัคร
โครงการลดหย่อนค่าเล่าเรียนโรงเรียนอนุบาลและศูนย์ดูแลเด็กเล็ก (KCFR)	ผู้สมัครจะต้องส่งแบบฟอร์มการสมัครให้กับ SFO ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2020 มิเช่นนั้น จะไม่ได้รับการลดหย่อนค่าเล่าเรียนแม้ว่าจะผ่านการตรวจสอบรายได้และทรัพย์สินและมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การให้สิทธิก็ตาม ทั้งนี้ เดือนที่มีผลบังคับใช้ของการลดหย่อนค่าเล่าเรียนจะเป็นเดือนที่ผู้สมัครทำการส่งแบบฟอร์มการสมัคร หรือเดือนที่นักเรียนผู้สมัครได้รับการยอมรับให้เข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาล / ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ขึ้นกับว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นทีหลัง
เงินทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาสำหรับนักเรียนอนุบาล (Grant-KG)	ผู้สมัครจะต้องส่งแบบฟอร์มการสมัครให้กับทาง SFO ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2020 มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการเบิกจ่ายสำหรับโครงการ Grant-KG แม้ว่าผู้สมัครจะผ่านการตรวจสอบรายได้และทรัพย์สินและมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การให้สิทธิก็ตาม
โครงการความช่วยเหลือด้านตำราเรียน (TA)	ผู้สมัครจะต้องส่งแบบฟอร์มการสมัครให้กับ SFO ในวันที่หรือก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2019 มิเช่นนั้น จะไม่ได้รับการช่วยเหลือด้านตำราเรียนแม้ว่าจะผ่านการตรวจสอบรายได้และทรัพย์สินและมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การให้สิทธิก็ตาม
โครงการเงินช่วยเหลือค่าเดินทางสำหรับนักเรียน (STS)	สำหรับผู้สมัครที่ส่งแบบฟอร์มการสมัครในวันที่หรือหลังวันที่ 1 พฤศจิกายน 2019 ผ่านการตรวจสอบรายได้และทรัพย์สิน และผ่านเกณฑ์การให้สิทธิการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเดินทางสำหรับนักเรียน (ถ้ามี) ให้กับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกอาจมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ได้รับการยอมรับหรือวันที่เข้าเรียนในโรงเรียนของนักเรียนผู้สมัคร (หรือวันสิ้นสุดโครงการ CSSA สำหรับ นักเรียนที่ได้รับเงินช่วยเหลือในโครงการ CSSA ก่อนหน้านี้) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ของแต่ละกรณี
โครงการเงินช่วยเหลือค่าอินเทอร์เน็ต (SIA)	สำหรับผู้สมัครที่ส่งแบบฟอร์มการสมัครในวันที่หรือหลังวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2020 อาจมีการจ่ายเงินช่วยเหลือโครงการ SIA บางส่วนให้กับผู้สมัครที่ผ่านการ คัดเลือก โดยที่ผู้สมัครจะต้องผ่านการตรวจสอบรายได้ และทรัพย์สินและมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การให้สิทธิ

- (iv) SFO จะดำเนินการแจ้งการได้รับใบสมัครให้ทราบโดยการส่ง SMS ผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือในฮ่องกงของผู้สมัคร หรือออกหนังสือแจ้ง (สำหรับผู้สมัครที่ไม่สามารถให้หมายเลขโทรศัพท์ในฮ่องกงได้) หากผู้สมัครไม่ได้รับการแจ้งเตือนใด ๆ เกี่ยวกับการได้รับใบสมัครโดยทาง SMS หรือหนังสือแจ้งจากทาง SFO ภายใน 20 วันทำการหลังจากส่งแบบฟอร์มการสมัคร กรุณาติดต่อสอบถามที่สายด่วนของ SFO เพื่อตรวจสอบว่า SFO ได้รับใบสมัครของท่านแล้วหรือไม่ เพื่อหลีกเลี่ยงการล่าช้าในการสมัคร อันเนื่องจากการส่งมอบที่ไม่ถูกต้อง / ไม่สำเร็จ

การตรวจสอบรายได้และทรัพย์สินและระดับความช่วยเหลือ

- (i) SFO จะใช้กลไก "รายได้ครอบครัวที่ปรับแล้ว" (AFI) เป็นมาตรฐานตรวจสอบรายได้และทรัพย์สินเพื่อทำการประเมินการให้สิทธิของครอบครัวในการขอรับความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับนักเรียนรวมทั้งระดับความช่วยเหลือ ดังสูตรต่อไปนี้

$$AFI = \frac{\text{รายได้ทั้งหมดต่อปีของครอบครัว}}{\text{จำนวนสมาชิกในครอบครัว} + 1}$$

- (ii) รายได้ทั้งหมดต่อปีของครอบครัว ประกอบด้วยรายได้ต่อปีของผู้สมัครและคู่สมรส, 30% ของรายได้ต่อปีของบุตรที่ยังไม่ได้แต่งงานซึ่งอยู่อาศัยอยู่กับครอบครัว ถ้ามี และ เงินอุดหนุนจากญาติ / เพื่อน ถ้ามี
- (iii) โดยทั่วไป สมาชิกของครอบครัวหมายถึงตัวผู้สมัคร คู่สมรส บุตรที่ยังไม่ได้แต่งงานซึ่งอาศัยอยู่กับครอบครัว และผู้ปกครองที่อยู่ในความอุปถัมภ์ของผู้สมัคร หรือคู่สมรสของผู้สมัคร
- (iv) สำหรับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่มีสมาชิก 2 ถึง 3 คน "ตัวประกอบ +1" ของตัวหารในสูตร AFI จะเพิ่มขึ้นเป็น 2
- (v) มาตรฐานการให้สิทธิ์ AFI สำหรับความช่วยเหลือระดับต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2019/20 ระบุไว้ในตารางด้านล่าง มิตรจำไว้ว่า AFI ไม่ใช่อายุได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว

ปีการศึกษา 2019 / 20 - กลุ่ม AFI (HK\$)	ระดับความช่วยเหลือ
0 – 40,240	ทั้งหมด/เงินช่วยเหลือเต็มจำนวน (100%) *
40,241 – 77,810 #	ครึ่งหนึ่ง / 1/2 ของเงินช่วยเหลือ (50%)
> 77,810	ไม่มีสิทธิ์ (การสมัครไม่สำเร็จ)

* เกณฑ์ของ AFI ในการให้ความช่วยเหลือเต็มจำนวนสำหรับครอบครัวที่มีสมาชิก 3-คน และ 4-คน เป็นเงิน \$48,715 และ \$44,818 ตามลำดับ ในปีการศึกษา 2019/20 สำหรับครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่มีสมาชิก 2-คน และครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่มีสมาชิก 3-คน จะได้รับพิจารณาเป็นครอบครัว ที่มีสมาชิก 3-คน และครอบครัวที่มีสมาชิก 4-คนตามลำดับ ในการกำหนดเกณฑ์ AFI สำหรับระดับการให้ความช่วยเหลือเต็มจำนวนและการคำนวณ AFI

สำหรับการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนก่อนประถมวัย ระดับการให้ความช่วยเหลือจะอยู่ที่ 3/4 ของเงินช่วยเหลือ (75%) ถ้า AFI อยู่ระหว่าง \$40,241 และ \$49,292 และระดับความช่วยเหลือจะอยู่ที่ครึ่งหนึ่งของเงินช่วยเหลือ (50%) ถ้า AFI อยู่ระหว่าง \$49,293 และ \$77,810

การจ่ายเงินช่วยเหลือ

- สำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทาง SFO จะออกเงินช่วยเหลือโดยวิธีการจ่ายอัตโนมัติให้กับผู้สมัครที่มีสิทธิ์ (หมายเหตุ: ปกติจำนวนเงินช่วยเหลือชั่วคราวของ TA และ SIA จะจ่ายให้กับผู้สมัครที่มีสิทธิ์นับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม / สิงหาคม ในขณะที่ STS จะจ่ายในเดือนตุลาคมเป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้สมัครรายใหม่จะได้รับกาจ่ายเงินช่วยเหลือในเดือนหรือหลังเดือนตุลาคม
- สำหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับนักเรียนก่อนประถมวัย ทางการคลังจะจ่ายเงินช่วยเหลือที่ผ่านการอนุมัติแล้วให้กับโรงเรียนอนุบาล / ศูนย์ดูแลเด็กที่เกี่ยวข้องโดยตรง ภายในประมาณ 10 วันทำการ นับแต่วันที่ออกใบแจ้งผลพร้อมกับจำนวนเงินช่วยเหลือ จากนั้นทางโรงเรียนอนุบาล / ศูนย์ดูแลเด็กก็จะจัดส่งการจ่ายชำระให้กับผู้สมัครต่อไป (หมายเหตุ: SFO จะจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกผ่านทางโรงเรียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาสำหรับนักเรียนอนุบาลจะจ่ายผ่านระบบจ่ายอัตโนมัติไปยังบัญชีธนาคารของผู้สมัครที่มีสิทธิ์โดยจ่ายเป็นก้อนนับตั้งแต่สิ้นเดือนกันยายน 2019)

การติดต่อสอบถาม

- ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนโครงการช่วยเหลือทางการเงินและขั้นตอนการสมัคร โทร. สายด่วน 24 ชั่วโมงที่ 2802 2345 หากผู้สมัครต้องการสอบถามเกี่ยวกับการสมัครโดยใช้ภาษาพื้นถิ่นชนกลุ่มน้อย (ได้แก่ ภาษาจูรูด ภาษาเนปาล ภาษาบั้นจาบ ภาษาฮินดี ภาษาบาสซาฮินไดเนี่ย ภาษาไทย และภาษาตากาล็อก) โทรหาสายด่วน กรุณาเลือก “ภาษาอื่น” โดยกด ‘4’ หลังเสียงสัญญาณ นอกจากนี้ ผู้สมัครสามารถเข้าชมโฮมเพจของ SFO ได้ (www.wfsfaa.gov.hk/sfo)
- ผู้สมัครสามารถติดต่อศูนย์เพื่อความสะดวกและการพัฒนาผู้พิการชนกลุ่มน้อย (CHEER) ทางโทรศัพท์ ถ้าหากบริการการแปล และล่ามเป็นภาษาอังกฤษและภาษาชนกลุ่มน้อยเป็นที่ต้องการ หมายเลขสายด่วนของ CHEER แสดงไว้ในตารางด้านล่างนี้

ภาษาชนกลุ่มน้อย	หมายเลขโทรศัพท์
ภาษาฮินไดเนี่ย, ภาษาตากาล็อก หรือ ภาษาไทย	3755 6811
ภาษาฮินดี หรือภาษาเนปาล	3755 6822
ภาษาบั้นจาบ หรือภาษาจูรูด	3755 6833

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการผู้สมัครสามารถเยี่ยมชมโฮมเพจของ CHEER (www.hkcs.org/gcb/cheer/cheer-e.html)